



TỈNH TRÀ VINH

# TÀI LIỆU

## SINH HOẠT CHI ĐOÀN

### THÁNG 7/2023

— LƯU HÀNH NỘI BỘ —

**KỶ NIỆM 76 NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ (27.7.1947 - 27.7.2023)**  
**KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN XUNG PHONG**  
**(15.7.1950 - 15.7.2023)**

*Chủ đề:*

*“Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”*

**SỐ THÁNG 7**

Theo dòng lịch sử

Ngày này năm xưa

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một số chính sách mới trong tháng 7/2023

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2023

**TUỔI TRẺ TRÀ VINH**

**KHÁT VỌNG – ĐOÀN KẾT – TIÊN PHONG – SÁNG TẠO – ĐỘT PHÁ – PHÁT TRIỂN**

Ban Tuyên giáo – Ban biên tập Website Điện thoại: 0294.2337888

Email: [tuyengiaotinhdoantravinh@gmail.com](mailto:tuyengiaotinhdoantravinh@gmail.com)

Website: <http://tinhdontantravinh.vn>



# THEO DÒNG LỊCH SỬ

TỈNH TRÀ VINH



15/7

**Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống  
Thanh niên xung phong  
(15/7/1950 -15/7/2023)**



20/7

**Kỷ niệm 69 năm Ngày  
ký Hiệp định Giơ – ne – vơ  
(20/7/1954 – 20/7/2023)**



27/7

**Kỷ niệm 76 năm Ngày  
Thương Binh – Liệt sĩ  
(27/7/1947-27/7/2023)**



28/7

**Kỷ niệm 28 năm Ngày Việt Nam  
gia nhập ASEAN  
(28/7/1995 – 28/7/2023)**

28/7

**Kỷ niệm 94 năm Ngày thành  
lập công đoàn Việt Nam  
(28/7/1929 – 28/7/2023)**





# NGÀY NÀY NĂM XƯA

TỈNH TRÀ VINH

1

**Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Cựu Thanh niên Xung phong  
15/7/1950 – 15/7/2023)**

## ***Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam***

Ngày 15/7/1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Thành viên lúc bấy giờ có 225 đội viên để phục vụ chiến dịch Biên giới. Đây cũng chính là nguồn gốc Ngày truyền thống Thanh niên xung phong. Lực lượng này được thành lập với mục đích muốn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước và làm tiền đề để tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong tương lai.



**NGUỒN: BÁO QUÂN KHU 4**

***Lực lượng Thanh niên xung phong đã trải qua rất nhiều lần đổi tên trong lịch sử: Có thể kể đến các tên như:***

- Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương (15/7/1950)
- Đội Thanh niên xung phong (26/3/1953)
- Đoàn Thanh niên xung phong Trung ương (12/1963)
- Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước (21/6/1965)
- Lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam (20/4/1964)
- Ban Thanh niên xung phong – Lao động trẻ (3/1986)



Lực lượng này được thành lập với mục đích muốn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước và làm tiền đề để tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong tương lai.

Từ khi mới thành lập, lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Biên giới năm 1950, được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã dũng cảm, ngoan cường, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách.



2

**Kỷ niệm 69 năm Ngày ký Hiệp định Giơ - ne - vơ  
(20/7/1954 – 20/7/2023)**

## **HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ - THẮNG LỢI TO LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM**

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong tình thế thù trong, giặc ngoài, vận mệnh của chính quyền cách mạng mới được thành lập như “ngàn cân treo sợi tóc”, bằng những nỗ lực ngoại giao tài tình, linh hoạt, mềm dẻo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã nhân nhượng những gì có thể để bảo vệ nền độc lập non trẻ và mong giữ được nền hòa bình cho đất nước vừa mới trải qua nạn đói khủng khiếp và tác động nặng nề của chiến tranh thế giới và ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Nhưng với dã tâm quyết cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh xâm lược trên cả đất nước Việt Nam. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên với ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh, gian khổ; với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính. Chiến thắng của quân và dân ta trên khắp các chiến trường mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử đã dẫn đến Hội nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương



**ẢNH: TƯ LIỆU TTXVN**

**THẮNG LỢI CỦA LÒNG YÊU NƯỚC NÔNG NÀN,  
Ý CHÍ ĐỘC LẬP, KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ YÊU  
CHUỘNG HÒA BÌNH**

Kiên định mục tiêu cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước khác trên bán đảo Đông Dương, chúng ta đã kiên trì đấu tranh cho một giải pháp toàn diện bao gồm cả quân sự và chính trị.

Ngay từ ngày Hội nghị bắt đầu, đoàn ta đã chủ động triển khai nhiều hoạt động ngoại giao và vận động quốc tế. Sau 75 ngày thương lượng, qua 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp hẹp cùng các hoạt động tiếp xúc ngoại giao dồn dập đằng sau các hoạt động công khai, ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Campuchia được ký kết.

Ngày 21/7, Hội nghị Giơnevơ kết thúc, thông qua Tuyên bố chung bao gồm những nội dung quan trọng như đình chỉ chiến sự, lập lại, duy trì và củng cố hòa bình; tổng tuyển cử thống nhất đất nước và các vấn đề thi hành hiệp định cho toàn bộ Đông Dương.

Trong “**Lời kêu gọi sau khi Hội nghị Giơnevơ thành công**” ngày 22/7/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “**Hội nghị Geneva đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to**”. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, các nước lớn đã phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam gồm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.



# NGÀY NÀY NĂM XƯA

TỈNH TRÀ VINH

3

**Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương Binh – Liệt sĩ  
(27/7/1953 -27/7/2023)**

## **LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY 27/7 - NGÀY “HIẾU NGHĨA BÁC ÁI”**

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm những người thương binh liệt sĩ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.

*Nguồn: Thư viện pháp luật*



Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sĩ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hằng năm chính thức trở thành Ngày Thương binh, Liệt sĩ của cả nước. Mỗi năm cứ đến Ngày Thương binh, Liệt sĩ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Khắc ghi, đền đáp công ơn liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ... Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy





## **2. Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.**

### ***2.1. Nhận thức sâu sắc và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.***

Trong hành trình khát vọng đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc và kiên định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng của Người đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến tự do, hạnh phúc, đi tới xã hội cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc những thành quả độc lập dân tộc một cách triệt để, tạo điều kiện cho phát triển dân tộc. Nếu chỉ có được độc lập, cách mạng mới đi được một chặng đường, nhiệm vụ quan trọng hơn của cách mạng là phải xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thật sự cho tất cả mọi người. Người khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng triệt để các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ; chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới bảo đảm cho một nền độc lập thật sự, chân chính, ở đó, “xã hội ngày càng tiến bộ, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt”<sup>10</sup> - đây là con đường tất yếu.



**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

TỈNH TRÀ VINH

Sau khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tiếp thu lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Hồ Chí Minh đã khẳng định: đối với Việt Nam không có con đường nào đúng đắn và phù hợp hơn là con đường Cách mạng vô sản, con đường cách mạng toàn diện, sâu sắc, triệt để, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Người soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội gắn liền mật thiết với nhau thể hiện ở mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn phù hợp với yêu cầu xã hội và nguyện vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Trong thời kỳ vận động cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945, tại Hội nghị Trung ương tám, lãnh tụ Hồ Chí Minh khẳng định: Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Khi thời cơ giành chính quyền đến, Người chỉ rõ: Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh là sự khẳng định đầu tiên về con đường cách mạng giải phóng dân tộc thuộc phạm trù cách mạng vô sản, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

TỈNH TRÀ VINH

Trong bản *Tuyên ngôn độc lập* bất hủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và tuyên bố với toàn thế giới về quyền độc lập dân tộc và quyền dân tộc tự quyết của dân tộc Việt Nam. Trong đó, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ vừa là tiền đề, vừa là điều kiện tiên quyết của chế độ dân chủ, tạo tiền đề để Việt Nam xây dựng một chế độ mới, đem lại cuộc sông ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong thời kỳ cách mạng 1945 - 1954, chúng ta tiến hành bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng những cơ sở đầu tiên của chế độ dân chủ nhân dân, tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đứng trước tình thế thù trong, giặc ngoài đầy cam go, thử thách, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân khôn khéo vừa xây dựng củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, vừa chuẩn bị lực lượng, tổ chức kháng chiến chống Pháp, kiên định mục tiêu cách mạng đã lựa chọn. Thời kỳ này, Người tiếp tục bổ sung, phát triển những quan điểm, lý luận về con đường cách mạng Việt Nam: xác định mục tiêu, động lực, các điều kiện bảo đảm thắng lợi của từng giai đoạn cách mạng kết hợp giải quyết các nhiệm vụ dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề đẩy cách mạng phát triển lên giai đoạn cao hơn. Nét đặc sắc này được thể hiện thông qua đường lối “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng từng bước chế độ mới.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung, phát triển về con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới, thể hiện tập trung trong việc xây dựng và chỉ đạo tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã





**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

TỈNH TRÀ VINH

hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua việc giải quyết thành công mối quan hệ giữa cách mạng hai miền, thực chất là cụ thể hoá con đường cách mạng vô sản, có sự gắn bó mật thiết giữa nhiệm vụ dân tộc dân chủ với chủ nghĩa xã hội, một lần nữa cho thấy sự tài tình, tầm nhìn trong tư duy lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong thời kỳ này, Người tiếp tục hoàn thiện lý luận cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm rõ đặc điểm lớn nhất của Việt Nam khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mối quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi một nước, cách thức, biện pháp, bước đi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Một lần nữa, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được giương cao làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một

môi, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thành tựu của quá trình xây dựng và đổi mới đất nước tiếp tục chứng minh, khẳng định sức sống và tính tất yếu của con đường cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Ngày nay, công cuộc đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có nhiều thuận lợi rất cơ bản, song cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức phức tạp. Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mới bảo vệ được vững chắc độc lập dân tộc và có giữ vững độc lập dân tộc mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.



**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

TỈNH TRÀ VINH

Thực hiện mục tiêu đó trong tình hình hiện nay, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết không bao giờ được tách rời dựng nước với giữ nước, tách rời bảo vệ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, mưu toan làm chệch hướng con đường và mục tiêu của cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Hiện nay và trong những năm sắp tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước còn tiếp tục có nhiều biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự

cường, chủ động sáng tạo vượt mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Muốn vậy, cần phải phát huy sức mạnh nội lực, dựa vào sức mình là chính để đưa đất nước tiến lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đảm bảo cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời phải không ngừng nâng cao trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật quân sự, tích cực thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng lớn mạnh, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. Đi đôi với việc coi trọng, phát huy thế mạnh, tiềm năng đất nước, cần mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.



**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

TỈNH TRÀ VINH

Dựng nước đi đôi với giữ nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn đi đôi với nhau là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Chỉ có xây dựng đất nước giàu mạnh với chế độ chính trị ưu việt mới tạo ra nguồn lực dồi dào cho sự nghiệp giữ nước. Có xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đủ sức răn đe và đánh bại mọi kẻ thù thì mới giữ được hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển bền vững.

Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần phải thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phần đầu giành được.

Để chống lại có hiệu quả những âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù, cần nắm vững quan điểm “lấy dân làm gốc”, dựa chắc vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, tổ chức phối hợp chặt chẽ và tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, chống mọi biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng đối với kẻ thù và mọi luận điệu chiến tranh tâm lý của chúng.

Thực tiễn cách mạng cho thấy, cội nguồn mọi thắng lợi của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh là do Đảng ta nhận thức đúng và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nhu cầu sống còn, là lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Còn tiếp)

**Trích: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”**



# INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TỈNH TRÀ VINH

## TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Nguồn: Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh



### TĂNG TRƯỞNG GRDP **5,74%**

**Khu vực I** nông, lâm nghiệp và thủy sản **▼ 0,12%**

**Khu vực II** công nghiệp và xây dựng **▲ 6,41%**

**Khu vực III** dịch vụ **▲ 10,84%**

### CƠ CẤU KINH TẾ



### Sản xuất lúa

Diện tích **131.389** ha Sản lượng **388.862** tấn

Cây màu, CN ngắn ngày

Diện tích **34.098** ha Sản lượng **742.661** tấn

### Thủy hải sản

Diện tích **43.604** ha Sản lượng **43.373** tấn

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản

**12.361** tỉ đồng ▲ 0,11%



Giá trị sản xuất công nghiệp **16.812,9** tỉ đồng ▲ 6,1%

Chế biến, chế tạo ▲ 8,04%

Sản xuất, phân phối điện ▲ 4,42%

Cấp nước và xử lý rác thải ▲ 8,22%

Khai khoáng ▲ 21,44%

Chỉ số sản xuất công nghiệp ▲ 2,61%



Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

**27.747,8** tỉ đồng ▲ 29,14%



- Bán lẻ hàng hoá ▲ 26,8%
- Lưu trú, ăn uống ▲ 39,9%
- Du lịch ▲ 27,2%
- Dịch vụ khác ▲ gấp 4,26 lần

### THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thu ngân sách **9.534,6** tỉ đồng = 73,99% dự toán ▲ 21,04%

Thu ngân sách **4.486,5** tỉ đồng = 38,08% dự toán ▲ 14,63%



Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

**16.134** tỉ đồng ▲ 33,18%



Thu hút **06** dự án đầu tư mới



01 dự án ngoài nước với vốn đầu tư 2,5 triệu USD

05 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 725,3 tỉ đồng



Tạo việc làm mới cho **14.799** lao động (647 lao động làm việc ở nước ngoài)

Thành lập mới **41** doanh nghiệp





## MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2023

TỈNH TRÀ VINH

### 1. Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định [24/2023/NĐ-CP](#) quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

### 2. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, Nghị định [13/2023/NĐ-CP](#) bảo vệ dữ liệu cá nhân bắt đầu có hiệu lực thi hành.

### 3. Sửa đổi 23 biểu mẫu trong đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư [02/2023/TT-BKHĐT](#) sửa đổi Thông tư [01/2021/TT-BKHĐT](#) hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

### 4. Quy định mới về chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nội dung đề cập tại Thông tư [30/2023/TT-BTC](#) hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

### 5. Quy định mới về tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

### 6. Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/7

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

### 7. Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.



## **ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 8/2023**

**TỈNH TRÀ VINH**

1. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh; kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XIII); kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đoàn Thanh niên thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh. Chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI giữa nhiệm kỳ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn.
2. Tập trung thông tin tình hình KT-XH của Tỉnh, tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 06 tháng đầu năm 2023, nêu bật các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023 như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI đề ra phù hợp với tình hình và đặc thù của địa phương, đơn vị.
3. Đối với nội dung tuyên truyền vụ việc liên quan đến các vấn đề nhạy cảm cần đưa thông tin chính thống, thực hiện kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc dẫn lại nguồn. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trong việc thông tin xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc trên internet, các trang mạng xã hội; tránh chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng của ngành chức năng.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh Đoàn Thanh niên tham gia triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
5. Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất; Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 23/4/2023 của Chính phủ về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng... Tuyên truyền các chính sách, văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2023.
6. Tuyên truyền, nhấn mạnh ý nghĩa của các sự kiện, hoạt động nổi bật của Tỉnh được tổ chức trong tháng như: 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023). Trong đó, tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, hoạt động cách mạng; những công lao, cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,... và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền về các hoạt động, diễn biến, kết quả về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 như: 01 chương trình, 4 chiến dịch; kết quả thực hiện các công trình, phần việc: Ra quân ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới; chủ nhật xanh;....